

## อาร์เจนตินา โบลิเวีย และปารากวัย จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบสุขอนามัยพืชและสัตว์บริเวณชายแดนสามประเทศ



เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ของอาร์เจนตินา (สำนักงานสุขอนามัยและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - SENASA) ปารากวัย (สำนักงานคุณภาพและสุขอนามัยสัตว์แห่งชาติ - SENACSA และสำนักงานคุณภาพและสุขอนามัยพืชและเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ - SENAVE) และโบลิเวีย (สำนักงานสุขอนามัยเกษตรและปศุสัตว์และความปลอดภัยของอาหารแห่งชาติ - SENASAG) ได้เข้าร่วมการประชุม ณ เมือง

Santa Victoria Este จังหวัด Salta ประเทศอาร์เจนตินา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ในบริเวณพรมแดนของทั้งสามประเทศ และยังได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคนิคทางด้านสุขอนามัยสัตว์บริเวณดังกล่าวด้วย

การประชุมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านการคุ้มครองพืช และการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านสุขอนามัยสัตว์ โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสุขอนามัย โครงการ และกิจกรรมของแต่ละประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ซึ่งกันและกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยงานทางการปศุสัตว์ของทั้งสามประเทศยังได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคนิคทางด้านสุขอนามัยสัตว์ในบริเวณพรมแดนของทั้งสามประเทศ โดยได้ให้สัญญาว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์ซึ่งกันและกัน ดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดในบริเวณพรมแดน ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบในบริเวณทางเข้าของแต่ละประเทศ และร่วมกันจัดการฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสามหน่วยงาน

ทางด้านสุขอนามัยพืช ทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมกันตกลงที่จะดำเนินการตรวจสอบในบริเวณพรมแดนที่เข้าถึงได้ยากเป็นประจำและติดต่อสื่อสารกันเพื่อแจ้งให้แต่ละประเทศทราบเมื่อพบว่ามี การระบาดของตักแตน ทั้งนี้ ทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบการระบาดของตักแตนในภาคตะวันออกของจังหวัด Salta และภาคตะวันตกของจังหวัด Formosa แล้ว ในระหว่างวันที่ ๓๐ และ ๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

นาย Ricardo Negri อธิบดี SENASA ของอาร์เจนตินา กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำงานทางด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่เรียกว่า “Gran Chaco” โดยในส่วนของสุขอนามัยสัตว์ ทั้งสามประเทศได้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อพัฒนาความร่วมมือ และจะเข้าร่วมการประชุมที่จะจัดขึ้นที่เมือง Filadelfia ประเทศปารากวัยในปีหน้า เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากความร่วมมือในข้อตกลงดังกล่าว

ที่มา: <https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/08/05/los-servicios-sanitarios-de-tres-paises-con-frontera-comun-se-comprometieron-a-fortalecer-los-controles/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  
สิงหาคม ๒๕๖๒